



# ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 26/2542

## เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมสูงสุดในการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเน็ต

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดอัตราสูงสุดสำหรับค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชย์จะคิดจากลูกค้าในการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมพื้นฐานสำหรับการ โอนเงินนั้น กำหนดไว้ไม่เกิน 250 บาทต่อรายการเท่าเดิม แต่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมลูกค้าผู้ส่ง โอนเป็นผู้รับภาระฝ่ายเดียว เป็นผู้โอนและผู้รับโอนแบ่งกันรับภาระ โดยสำหรับลูกค้าผู้ส่งโอนเงินเสียไม่เกิน 150 บาทต่อรายการ และสำหรับลูกค้าผู้รับโอนเงินไม่เกิน 100 บาทต่อรายการ

กรณีการโอนเงินระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับพื้นที่ต่างจังหวัดและระหว่างพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยกันนั้น ให้ธนาคารพาณิชย์คิดค่าใช้จ่ายในการ โอนเงินต่างจังหวัดเพิ่มได้อีกในอัตราไม่เกิน 10 บาทต่อยอดโอนเงินทุก ๆ 10,000 บาท แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 750 บาทต่อรายการ ซึ่งเป็นไปตามเดิม แต่สำหรับผู้ที่รับภาระค่าใช้จ่ายนี้ เดิมผู้ส่งโอนเป็นผู้รับแต่ฝ่ายเดียว เปลี่ยนเป็นผู้โอนหรือผู้รับโอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับภาระ โดยถือหลักว่าผู้ใดที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ผู้นั้นเป็นผู้รับภาระ เนื่องจากเป็นเหตุให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เว้นแต่หากคู่กรณีทั้งสองอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันให้ผู้ส่งโอนเงินเป็นผู้รับภาระ

2. อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อรวมกันทั้งของฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ ซึ่งเป็นไปตามอัตราเดิม

อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด 1,000 บาทนี้ จะทำให้การโอนเงินตามระบบบาทเน็ตมีเพดานค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าระบบอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบได้ดังนี้

ก) การโอนเงินโดยใช้ระบบภายในของแต่ละธนาคารพาณิชย์ ซึ่งใช้ได้เฉพาะกรณีที่ทั้งผู้โอนและผู้รับโอนมีบัญชีอยู่ที่ธนาคารเดียวกัน กำหนดไว้ 10 บาทต่อเงินโอนทุก ๆ 10,000 บาท โดยกำหนดเพดานไว้

ที่ 1,000 บาท อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์แต่ละรายมีดุลยพินิจที่จะคิดค่าธรรมเนียมเกิน 1,000 บาทต่อรายการหรือไม่ก็ได้

ข) การโอนเงินโดยใช้ตราฟีด กำหนดไว้ 10 บาทสำหรับ 10,000 บาทแรก และอีก 5 บาทสำหรับทุก 10,000 บาท ต่อ ๆ ไป โดยไม่มีเพดาน

ค) การโอนเงินโดยใช้เช็คข้ามจังหวัด กำหนดไว้ 20 บาทสำหรับยอดเงินทุก ๆ 10,000 บาท โดยไม่มีเพดานเช่นกัน

สำหรับวิธีที่ธนาคารพาณิชย์จะกำหนดค่าธรรมเนียมนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ แข่งขันกันเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น จึงให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละรายเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราที่เหมาะสมเอง แต่ต้องไม่เกินเพดานที่กำหนด และให้ธนาคารพาณิชย์ต้องติดประกาศค่าธรรมเนียมในที่เปิดเผยทุกสำนักงานสาขาด้วย ไม่ว่าจะสำนักงานนั้นจะให้บริการเกี่ยวกับการโอนเงินทุกประเภทหรือไม่

การกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมดังนี้จะส่งผลให้ประชาชนสามารถทำการ โอนเงินให้กันและกันผ่านระบบบาทเน็ตได้โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก ซึ่งการ โอนเงินในระบบบาทเน็ตนี้เป็นระบบที่สะดวก ทำให้ผู้รับเงินได้รับยอดเงินที่โอนในวันเดียวกัน และอัตราค่าธรรมเนียมจะต่ำกว่าการ โอนเงินโดยวิธีอื่นในกรณีที่จำนวนเงินที่โอนมีมูลค่าสูงอีกด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

14 พฤษภาคม 2542